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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 6/2564 

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.   
        ------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา 
2. ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการ 
3.  นายวิรัช  โหตระไวศยะ กรรมการ 
4. นางดวงใจ เนตระคเวสนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุม (ออนไลน์) 
1.   ดร.ชุมพล                       พรประภา ประธานกรรมการ 
2.   นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ  
3. ดร.วิชา  จุ้ยชุม กรรมการ                       
4. พล.อ.อ.ภคชาติ กฤษณะพันธุ์ กรรมการ 
5. ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด กรรมการ 
6. รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ กรรมการ 
7. ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง กรรมการ 
8. ดร.จีรศักดิ์ หมุนข า กรรมการ 
9. รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง กรรมการ  
11.  รศ.ดร.สมพร ธุรี กรรมการ    
12. ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช กรรมการ    
13. ผศ.ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร กรรมการ 
14.  ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร กรรมการ 
15. ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล กรรมการ 
16. ผศ.ณัฐ   แก้วสกุล กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 

1. ดร.พยุง ศักดาสาวิตร รองประธานกรรมการ 
2. นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) 
1. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ล าเจียก ผู้ช่วยอธิการบดี 
2. ผศ.สมคิด สวนศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปศาสตร์ 
3. ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
5. ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
6. รศ.วสันต์ กันอ่ า รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะบริหารธุรกิจ 
7. ผศ.ดร.จิรศักดิ ์ ปรีชาวีรกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
8. รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ 
9.  ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

                                                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
10. ผศ.ดร.ศรินญา สังขสัญญา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

                                                                 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
11. นางสาวนิตยา พุทธธรรมรักษา            รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะการแพทย์บูรณาการ  
12. นายณัฐชัฐ แพกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
13. ว่าที่ร้อยตรี ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
14. นางสาวปณิตา จ้อยทองมูล ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
15. นางธิดารัตน์ โสดา ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
16. นางประจวบ ถวายทาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  กองพัฒนานักศึกษา 
17. นางสาววารุณี มีมุ่งบุญ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

  กองพัฒนานักศึกษา 

18. นางสาวฐิติรัตน์ เริ่มสอน หัวหน้าฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  กองพัฒนานักศึกษา 
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19. นางน้ าอิง มาลัย  หัวหน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัย 

20. นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

   กองพัฒนานักศึกษา 

21. นายเทียมเมฆ ไชยคง กองพัฒนานักศึกษา 
22. นางสาวเบญจวรรณ   พลอุทัย กองพัฒนานักศึกษา 

23.  นางสาวกาญจนา เจริญวัย สภานักศึกษา 

24. นางสาวสัจจพร สัจจะเวทะ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

25. นายชาญณรงค์ ตราเต็ง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น 

                 ดร.ชุมพล พระประภา ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 

กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2564 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

      1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                              สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 คาดว่าจะมีการแพร่

ระบาดของเชื้อฯ ไปถึงปีหน้า อาจท าให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีคุณภาพลดลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ  

จึงควรมีการติดตามผลการด าเนินการในเรื่องนี้ด้วย  

 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                        

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกุล (เลขานุการคณะกรรมการฯ)  รายงานจ านวนผู้ตอบรับ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2564 แบบออนไลน์ ดังนี้ 

  - คณะกรรมการเข้าประชุมฯ  จ านวน  21 ราย  ลาประชุม 1 ราย   

  - ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  22 ราย 

  - ผู้น าเสนอข้อมูลฯ   6 ราย 
 

                         มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา    
                       ครั้งที่ 5/2564 เม่ือวันอังคารที่  6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล 
                         อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                        
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 

 จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที ่
6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  นั้น 
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 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณา และได้
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีประเด็นส าคัญในการประชุม ดังนี้ 
  1. รับทราบการรายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ
และศิษย์ปัจจุบันที่หารายได้พิเศษระหว่างเรียน 
      - ศิษย์เก่า  คุณจุลจักร์  จันทร์ล้วน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทรวม 
5 บริษัท และยังด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆ บริษัท คณะกรรมการฯ  
ให้ข้อเสนอแนะควรเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้และการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

     - ศิษย์ปัจจุบัน  นายนรากานต์  จีนศรี นักศึกษา ชั้นปีที่ 2  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
หารายได้พิเศษระหว่างเรียนโดยการปลูกต้นไม้สวยงาม ต้นไม้โชว์ใบ ต้นกล้วยด่าง ฯลฯ ซึ่งสร้างรายได้ค่อนข้างสูงมาก 
คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรใช้เทคโนโลยีมาบูรณาการกับงานที่ท าด้วย เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ   
  2. รับทราบการรายงานผลการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ Upskill ให้กับศิษย์เก่า นักศึกษา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดย สวส. ด าเนินการพัฒนาระบบ Life Long Learning ซึ่งมีหลักสูตรที่ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพหลายรูปแบบ ผ่าน 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่  RMUTT Upskill ,RMUTT MOOC , RMUTT U2T  และ 
RMUTT SME คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบในหลายๆ ช่องทาง และควรมีทีม
ด าเนินการติดตามและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีหลักสูตรที่น่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
 3. รับทราบการรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ปัจจุบันการก่อสร้างในภาพรวมแล้วเสร็จ 65% ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้พักงาน 
การก่อสร้างเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง
คาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากอนุญาตให้ก่อสร้างไดอี้กครั้ง 
 4. รับทราบการรายงานการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564                            
ภาพรวมการรับเข้าศึกษา จากแผนรับรวมจากคณะ/วิทยาลัย จ านวน 6,516 คน มีผู้สมัครจ านวน 20,280 คน 
ลงทะเบียนเรียนแล้ว จ านวน 7,079 คน คิดเป็นร้อยละ 109 ของแผนรับรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564) 
คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าคณะที่มีนักศึกษาเข้าศึกษาน้อยกว่าแผนรับ ควรวางแผนการด าเนินการ
เพ่ือให้จ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 5. รับทราบการรายงานผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2564 ระดับมหาวิทยาลัย (รูปแบบออนไลน์) โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 รอบ รอบแรก วันที่ 22-24 มิถุนายน 2564 
รอบสอง วันที่ 3-4 กรกฎาคม  2564 นักศึกษาเข้ากิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.24 และในส่วนที่ยังไม่เข้าร่วม
เนื่องจากมีการรับสมัครนักศึกษาเพ่ิมเติมท าให้นักศึกษายังไม่มีรหัสนักศึกษาเข้าระบบออนไลน์ได้ และกองพัฒนา
นักศึกษาจะได้ด าเนินการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาเพ่ิมเติมกลุ่มดังกล่าวในรอบถัดไป โดยที่ประชุมเห็นชอบ 
ให้ สวท.ติดตามในส่วนที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม และรายงานให้ที่ประชุมทราบ ต่อไป 
 6. รับทราบการรายงานผลการด าเนินการจัดฉีดวัคซีนให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมผีู้น านักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จ านวน 190 คน บุคลากรของมหาวิทยาลัย  จ านวน 1,377 คน 
และมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  จ านวน 1,590 คน โดย
การฉีดวัคซีน Lot ที่ 1 จะด าเนินการในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2564 ในส่วน Lot ที่ 2 และ 3 รอโรงพยาบาล
แจ้งก าหนดการฉีดวัคซีนอีกครั้ง คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรท าความเข้าใจกับนักศึกษา
และบุคลากรให้ทราบถึงความส าคัญของการฉีดวัคซีนและเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด  
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 7. รับทราบการรายงานการจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย” 

เพ่ือจัดท าอาหารให้กับประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค โรนา COVID-19  

ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่าง

วันที่ 7-16 กรกฎาคม 2564  

  8. รับทราบการรายงานแผนพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี  โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้น าเสนอ

แผนพัฒนานักศึกษาฯ  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และ

กองพัฒนานักศึกษา จะน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อไป   

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 

มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 

  3.1  การรายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ  

และศิษย์ปัจจุบันที่หารายได้ระหว่างเรียน 

 - ศิษย์เก่า  

           นางสาวสัจจพร สัจจะเวทะ (กระติก) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันมีธุรกิจเป็นของตนเอง คือ ธุรกิจร้านเบเกอรี่และกาแฟ  

แบรนด์ LYNX COFFEE มี 2 สาขา ซึ่งเป้าหมายจะขยายออกไปถึง 4 สาขา จากการด าเนินธุรกิจที่ประสบ

ความส าเร็จได้นั้น เกิดจากการน าเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการเรียนและการฝึกงาน 

มาปรับใช้กับการประกอบธุรกิจ เช่น การวางแผนธุรกิจ การวางแผนการตลาด การฝึกฝนทักษะต่างๆ การมีเอกลักษณ์

เป็นของตนเอง การมองถึงกลุ่มเป้าหมาย  การบริหารจัดการ ฯลฯ ถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ จึงท าให้ธุรกิจไม่ได้รับผลกระทบมากนัก 

และสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งได้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงท าให้ลูกค้าเกิดความ

ไว้วางใจและความประทับใจในคุณภาพของสินค้า  

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 - การท าธุรกิจจะต้องมีการศึกษาและเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ ไว้ เพ่ือน ามาต่อยอดไปสู่ธุรกิจ

ที่มีการขยายการผลิตที่สูงขึ้น เช่น ข้อมูลการเก็บรักษาสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  การขยายช่อง

ทางการให้บริการแก่ลูกค้า ฯลฯ 

 - มหาวิทยาลัยฯ ควรเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้และการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น

ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้ควรมีการเตรียม

ความพร้อมอย่างไรบ้าง 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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        - ศิษย์ปัจจุบัน 
          นายชาญณรงค์ ตราเต็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานภาคการตลาด รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงประสบการณ์การเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยม 
ซึ่งได้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS การเป็นกลุ่มตัวแทนจัดกิจกรรม 
มอบความสุขให้โรงเรียนในชนบท ฯลฯ จนเมื่อเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก็ยังท ากิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเข้าร่วมท างานกับ U2T การประกวดสิ่งบูรณาการส าหรับการเรียนรู้ภายในคณะ การเป็นตัวแทน
ของรุ่นประเมินหลักสูตร SAR การประกวดแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ IMC ของบริษัท MASALAB  
การเข้าร่วมอบรมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z To be CEO)  โดยจากการที่ได้
ร่วมท ากิจกรรมและเข้าร่วมโครงการต่างๆ นั้น ท าให้ได้รับความรู้และสามารถน ามาพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้ 
เช่น การเป็นผู้น า การตัดสินใจ การประนีประนอม การบริหารจัดการคน/เวลา การวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ 
รวมถึงการหารายได้พิเศษระหว่างในปัจจุบันที่ท าอยู่ คือ การสอนภาษาสเปน การเป็นเพ่ือนวิ่ง -ปั่นจักรยาน  
นอกจากนี้ยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนาธุรกิจของครอบครัวให้ดีขึ้น และพร้อมรับกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการท าสื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างแรงบันดาลใจผ่านสื่อออนไลน์ 
เช่น YouTube โดยให้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเข้ามาช่วยด าเนินการในการจัดท าสื่อ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2  การรายงานผลการติดตามข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษากลุ่ม ปวช./ปวส. ที่ลงทะเบียน
เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
                             สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2564 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้น าเสนอข้อมูลรับเข้าของนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 และที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้น าข้อมูลรับเข้าของนักศึกษา
กลุ่ม ปวช./ปวส. รายงานต่อท่ีประชุมคราวประชุมครั้งต่อไป อีกครั้งหนึ่ง นั้น  
                     ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้รายงานผลข้อมูล 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้  
     การรับเข้าของนักศึกษากลุ่ม ปวช./ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2564 แบ่งเป็น 
                             - กลุ่ม ปวช. ประกาศรายชื่อ จ านวน 1,416 คน ลงทะเบียนเรียน จ านวน 1,088 คน 
ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน 1,052 คน   
  - กลุ่ม ปวส. ประกาศรายชื่อ จ านวน 1,943 คน ลงทะเบียนเรียน จ านวน 1,644 คน 
ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน 1,604 คน 
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  หากเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนรับนักศึกษาของกลุ่ม ปวช. และ ปวส. ย้อนหลัง 3 ปี  
จ าแนกไดด้ังตารางต่อไปนี้ 
   ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน 
 
 
 
 
 
 
   ข้อมูลอัตราการแข่งขันสูงสุด 10 อันดับแรก ในกลุ่ม ปวส. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

   สถานศึกษา 10 อันดับแรก กลุ่มสถานศึกษาสายอาชีพ 
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  ในส่วนของแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้ 
  แผนการรับนักศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   ก าหนดการการรับสมัครนักศึกษา 
    - กลุ่ม ปวช./ปวส./ กศน. สายอาชีพ   
             รอบโควตา   รับสมัคร    1 ต.ค. - 30 พ.ย.64 
      รอบสอบตรง รับสมัคร  25 ธ.ค.64 - 11 ก.พ.65 
      รอบรับตรง รับสมคร  4 - 30 เม.ย.65 
    - กลุ่ม ม.6/ กศน. สายสามัญ 
      TCAS1    รับสมัคร    1 พ.ย. - 17 ธ.ค.64 
      TCAS2    รับสมัคร  12 ก.พ. - 3 เม.ย.65 
           TCAS3    รับสมัคร    2 - 10 พ.ค.65 
      TCAS2    รับสมัคร   25 - 30 พ.ค.65 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - มหาวิทยาลัยฯ ควรรวบรวมข้อมูลและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของศิษย์เก่าที่ประสบ
ความส าเร็จจากคณะต่างๆ โดยอาจท าเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจให้กับนักศึกษา 
ที่จะเลือกเข้ามาศึกษาต่อ 
 - คณะที่มีจ านวนนักศึกษาที่ลดลง ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ในการรับเข้านักศึกษา เช่น 
การเพ่ิมโควตา การมอบทุนการศึกษา เป็นต้น 
 - การจัดแนะแนวการศึกษาต่อ ขอให้ด าเนินการในรูปแบบ online ไปก่อน และ 
ในส่วนของสถานศึกษาที่อยู่ในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ เช่น  สถานศึกษา 10 ล าดับแรกของกลุ่มสถานศึกษา
สายอาชีพ ขอให้กองพัฒนานักศึกษาเพ่ิมรอบของการจัดแนะแนวการศึกษาต่อ ให้มากขึ้นด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ ประสานการด าเนินการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (กองประชาสัมพันธ์, คณะทุกคณะ, กองพัฒนานักศึกษา เป็นต้น) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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 3.3  การรายงานผลการด าเนินโครงการ  “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การส่งเสริม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”  
                               สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2564 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ“การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การส่งเสริม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” (โดยมี ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เป็นวิทยากร) เข้าร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอรายละเอียดการด าเนินการ 
ต่อที่ประชุม ในคราวประชุมครั้งต่อไป นั้น 
       ในการประชุมครั้งนี้  ผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ล าเจียก) ได้รายงานให้ 
ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
พ.ศ. 2563-2580 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : Learning to be Innovator การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร  
ในเป้าประสงค์ (Objectives) O1 : การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้ก าหนดใน KR1.8 การพัฒนาอาจารย์ และในข้อ 1.8.1 
อาจารย์ได้รับการพัฒนา ตามมาตรฐาน PSF/UK PSF และได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอนของอาจารย์ มทร.ธัญบุรี และด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท ากรอบมาตรฐานการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ให้อาจารย์ทุกคณะท าการประเมินตนเอง จ านวนทั้งสิ้น 1,002 คน และมีผู้ตอบแบบประเมิน
ตนเอง จ านวน 982 คน คิดเป็นร้อยละ 98 

3. ด าเนินโครงการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 บรรยายโดย ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนายกสมาคม
เครือข่ายการพัฒนาอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารระดับสูง 14 คน 
(อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี) คณบดี 11 คน รองคณบดี 12 คน กรรมการ 10 คน รวม 47 คน 
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4. พัฒนาอาจารย์ใหม่ TPSF 1, 2 จ านวน 41 คน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม, 27 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2564 

และด าเนินการขั้นตอนต่อไป 

5. กรรมการคัดเลือก Change Agent จากข้อ 2 และ 4 มาพัฒนาและขอรับรอง TPSK และ UKPSF 

รุ่น 1 เพ่ือเป็น Mentor ให้รุ่นต่อไป 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 - มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดโครงการปฐมนิเทศให้กับอาจารย์ใหม่ 

 - มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา เพ่ือจะได้ทราบว่าอาจารย์

ผู้สอนมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด 

 - มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแผนจ้างอาจารย์ที่ผ่านการประเมินอยู่ในระดับ 4 และมีศักยภาพสูง 

หลังจากเกษียณอายุราชการด้วย 

 - มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยคณะกรรมการที่ได้รับการรับรองจาก 

UK PSF ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.4  การรายงานการด าเนินการพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

                               สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ได้ให้ข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ อาทิ การมีสัตว์เลื้อยคลานประเภทตัวเงินตัวทองอาศัยอยู่ตามคูน้ า  

ใต้อาคารเรียนเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคล

ภายทั่วไป เช่น ท าให้เกิดอุบัติเหตุจากการสัญจร การกัดกินสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพ่ือการเรียนการสอน เป็นต้น 

ดังนั้นควรมีการจัดการอย่างถูกวิธีและไม่ขัดต่อ พรบ.คุ้มครองสัตว์ 

  ในการประชุมครั ้งนี ้ รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์) รายงานผล 

การด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ไปยังผู้อ านวยการ

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เพื่อเข้ามาจับสัตว์เลื้อยคลานดังกล่าว ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์

เจ้าหน้าที่จ านวน 5 ท่าน เข้ามาด าเนินการเมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2564  และได้รับความร่วมมือและการอ านวย

ความสะดวกจากทีมงานรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ  จับตัวเงินตัวทองได้ ณ บริเวณหอประชุมฯ และ

ส านักวิทยบริการฯ รวมทั้งสิ้น จ านวน 21 ตัว โดยใช้กรงเหล็กในการจับและใช้ซี่โครงไก่เป็นเหยื่อล่อ ส่วนใหญ่ 

ที่จับได้จะมีขนาดใหญ่ และน าไปปล่อยสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ เขตรอยต่อจังหวัดนครนายก-ปราจีนบุรีแล้ว ทั้งนี้ ยังคง

เหลือตัวขนาดกลางและขนาดเล็กอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งจะได้ด าเนินการจับอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคม 2564 

โดยส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 3 (ราชบุรี) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติโดยตรง   

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุร ีภาคการศึกษาที่ 1/2564  
       ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายงานการลดค่าธรรมเนียม

การศึกษาให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ในมาตรการความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  
โดยนักศึกษาจะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 15 -30 สิงหาคม 2564 
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ส่วนใหญ่จะอยู่ทีจ่ านวนไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งจะได้ลด 50%  
โดยส่วนลดที่ได้นั้น คือ ส่วนลดจากรัฐบาล 30% และส่วนลดจาก มทร.ธัญบุรี 20% ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการยืนยัน
สิทธิ์ขอรับการเยียวยาแล้ว จ านวน 22,199 ราย และยังมีนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับการเยียวยา  
อีกจ านวน 2,840 ราย โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์การขอรับการเยียวยาในระบบอีกครั้งหนึ่ง  

 

 เงื่อนไขในการขอรับการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 - นักศึกษาต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชนไทย 
 - นักศึกษาที่ลงทะเบียนมากกว่า 1 หลักสูตร ใช้สิทธิ์ได้แค่หลักสูตรเดียวและต้องไป

เลือกยืนยันรับสิทธิ์ในระบบ 
 - นักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือทุนรัฐบาล 

ได้รับเฉพาะส่วนที่มหาวิทยาลัย ลดสูงสุด 20% 
 - กรณี นักศึกษาที่ได้ทุน กยศ./กรอ. จะต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง 
 

 ขั้นตอนการขอ ลด/คืน ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 - กรณีช าระค่าบ ารุงการศึกษาครบแล้ว ให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขอรับการเยียวยา

จากรัฐบาลและทราบยอดส่วนลดในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย ตรวจสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 
มหาวิทยาลัยฯ จะโอนเงินคืน Prompt Pay ที่ผูกติดกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษา โดยจะเริ่มโอนเงินคืน 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ 20% ก่อน ภายในวันที่ 9 กันยายน 2564 และในส่วนของรัฐบาล 30% จะโอนเงินคืน
ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 

 - กรณีค้างช าระ/ขอผ่อนผันค่าบ ารุงการศึกษา ให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์การขอรับการ
เยียวยาจากรัฐบาลและทราบยอดส่วนลดในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย ตรวจสิทธิ์การขอรับเงินเยียวยา 
จากรัฐบาล  เมื่อได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้ว พิมพ์ใบช าระเงินผ่านระบบและน าไปช าระเงินได้หรือน าเอกสาร  
ไปยื่นกู้ กยศ. กรอ. 
  ทั้งนี้  ในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% ที่มหาวิทยาลัยฯ ลดให้กับนักศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 79,585,760 บาท และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้การด าเนินการจัดโครงการต่างๆ ไม่สามารถด าเนินการได้  และปรับเปลี่ยนเป็น
การจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์แทน  จึงท าให้งบประมาณที่จัดสรรให้กับคณะ/หน่วยงาน ได้รับการส่งคืน
กลับให้มหาวิทยาลัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 85 ล้านบาท  จึงไม่ส่งผลกระทบมากนักในการที่มหาวิทยาลัยฯ 
จะลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2564  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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  4.2  การรายงานผลการด าเน ินงานการจัดอบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ/การเขยีน
เรียงความให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

         หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา (นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช) 
รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา ด าเนินการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ 
ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยจัดกิจกรรมทั้งสิ้นรวม 4 กิจกรรม ดังนี้  

1. กิจกรรมอบรมเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ นักศึกษาเข้าร่วมฯ   จ านวน  478 คน  
2. กิจกรรมอบรมเทคนิคการเขียนเรียงความ   นักศึกษาเข้าร่วมฯ   จ านวน  473 คน 
3. กิจกรรมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์   นักศึกษาเข้าร่วมฯ   จ านวน   12 คน 
4. กิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความ    นักศึกษาเข้าร่วมฯ   จ านวน 122 คน 

            ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ และการประกวดการเขียนเรียงความ 
คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการประกาศผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังประกาศมหาวิทยาลัยฯ โดยรางวัล
ที่นักศึกษาได้รับจะเป็นทุนการศึกษา 3,000 บาท 2,000 บาท 1,000 บาท และ 500 บาท ตามล าดับ 
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 และในส่วนของวันที่ 15 กันยายน 2564 จะมีการจัดกิจกรรมการอภิปรายในหัวข้อ  
“ราชมงคลนามพระราชทาน” โดยจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และรับทราบประวัติที่มาที่ไปของนามพระราชทาน 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ควรด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือต่อยอดไปสู่กิจกรรมการโต้วาที 
 - ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบอย่างแพร่หลาย และควรมีรางวัลชิ้นใหญ่หรือ 
รางวัลที่มีมูลค่า เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านี้  ทั้งนี้ ประธานฯ (ดร.ชุมพล พรประภา) 
ยินดีให้การสนับสนุนรางวัล โดยมอบให้ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดท าแผนการด าเนินโครงการและ
งบประมาณ เสนอต่อที่ประชุมในครัง้ต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองพัฒนานักศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ 

 4.3 การรายงานผลการด าเนินงานกองทุนพัฒนานักศึกษา 
                             ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้ 
 1. อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์จัดซื้อโปรแกรม SPEEXX เพ่ิมเติม ส าหรับนักศึกษารหัส 64 
และนักศึกษารหัสอ่ืนที่ลงเรียนแก้ตัวรายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป จ านวน 220 ชุด เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
41,360 บาท 
 2. อนุมัติโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการ E-CUBE-I Scholarship 2020 
รุ่นที่ 1 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 8,277,700 บาท (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 3. อนุมัติโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาต่างชาติรุ่นที่ 1 เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
   4. มอบกองยุทธศาสตร์ปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษาใน
โครงการฯ รุ่นที่ 2  และน ามาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษาเพ่ือพิจารณา  
  5. อนุมัติและเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานทุนเพชรบัวสวรรค์ ประจ าปีการศึกษา 
2564 โดยมีคุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา ดังนี้ 
 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรปกติ ให้รวมถึงนักศึกษาที่ใช้สิทธิ
เทียบโอน 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.50 ของปีการศึกษาที่ขอรับทุน และไม่มี
รายวิชาที่ต่ ากว่า C 

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเรียน 
4. จ านวนของผู้รับทุนการศึกษา เป็นไปตามคณะกรรมการก าหนด 
และมอบกองพัฒนานักศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการต่อไป 

ดังนี้ ให้กองพัฒนานักศึกษาแจ้งรายชื่อที่ได้จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ทุกคณะได้ตรวจสอบ
ข้อมูลว่าตรงกันถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องตรงกัน ให้กองพัฒนานักศึกษาน ารายชื่อนักศึกษาขออนุมัติและจัดท า
ประกาศเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามในประกาศรายชื่อต่อไป 
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   6. รับทราบการเบิกจ่ายทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2564 
รายงานตามไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ควรน าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ เผยแพร่ในคราวการออกแนะแนวการศึกษาต่อ ด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.4 การรายงานผลการด าเนินงานช่วยเหลือนักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 

         หัวหน้าฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา (นางน้ าอิง มาลัย) รายงานให้ 

ที่ประชุมทราบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ส่งผลกระทบ

กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงก ารออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงาน สหกิจศึกษา ซึ่งท าให้กลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

ยืนยันติดเชื้อ ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษา จึงได้ประสานงานกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา ดังนี้ 

1. จัดโครงการเพื่อนช่วยเพ่ือน โดยสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา เพ่ือดูแลอาหาร

การกินส าหรับนักศึกษาที่มีความเสี่ยงและขอเข้าพักกักตัวที่หอพักฝึกอบรม ภายใน มทร.ธัญบุรี เนื่องจากสถานที่

พักไม่สะดวกส าหรับกักตัว และรอสถานพยาบาลติดต่อเข้ารับการรักษา  

2. รับข้อมูลนักศึกษาที่มีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 

จากคณะ/วิทยาลัย ในการติดตามช่วยเหลือ และส่งรายชื่อให้กับรองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์)  

เพ่ือประสานขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID – 19 กับสถานพยาบาลเครือข่าย 

 
 
 
 

  

ไตรมาส จ านวน (ครัง้) จ านวน (ทนุ) จ านวนเงิน (บาท)
1 ก.ค 63 - 30 ก.ย 63 4 649 4,397,900
1 ต.ค 63 - 31 ธ.ค 63 26 887 6,519,100
1 ม.ค 64 - 31 ม.ีค 64 12 281 1,285,500
1 เม.ย 64 - 30 ม.ิย 64 23 1,149 7,414,000
1 ก.ค 64 - 30 ก.ย 64 8 343 2,182,500

รวม 73 3,309 21,799,000

ขอ้มูล ณ วนัที ่10 สิงหาคม 2564

การเบิกจา่ยทนุกองทนุพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564
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จ านวนนักศึกษาที่เข้าพักท่ีหอพักฝึกอบรม ระหว่างวันที่  27  เมษายน – 7 กันยายน 2564 

ล าดับ คณะ จ านวนที่รับเข้า 
อยู่ระหว่าง 
พักคอย  

กลับบ้านแล้ว 

1 วิศวกรรมศาสตร์ 14 7 7 
2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11 1 10 
3 ศิลปกรรมศาสตร์ 5 1 4 
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 - 2 
5 ศิลปศาสตร์ 2 - 2 
6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5 - 5 
7 บริหารธุรกิจ 9 - 9 
8 เทคโนโลยีการเกษตร 3 - 3 
9 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 - 1 
10 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 9 3 6 
 รวมทั้งสิ้น 61 12 49 

 

จ านวนนักศึกษาที่ได้รับแจ้ง จากคณะ/วิทยาลัย ในการติดตามช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา 
ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 7 กันยายน 2564 

 

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย 
อยู่ระหว่าง 
การรักษา 

อยู่ระหว่าง 
กักตัวดูอาการ 

หายกลับบ้าน 

1 ศิลปศาสตร์ 0 0 16 
2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 0 22 
3 เทคโนโลยีการเกษตร 0 0 7 
4 วิศวกรรมศาสตร์ 11 10 50 
5 บริหารธุรกิจ 1 0 39 
6 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 0 8 
7 ศิลปกรรมศาสตร์ 2 2 34 
8 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3 0 11 
9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 12 
10 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 6 
11 การแพทย์แผนไทย 0 0 1 
12 พยาบาลศาสตร์ 0 0 1 

 รวมทั้งสิ้น 19 12 207 
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 รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์) รายงานให้ที่ประชุมทราบในส่วนของ
โรงพยาบาลสนาม มทร.ธัญบุรี เดิมจะรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่อยู่ในระดับสีเขียว  
แต่เนื่องจากการติดเชื้อมีการแพร่หลายอย่างรวดเร็วและอยู่ในขั้นวิกฤต เพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ จึงได้ท าการปิด
ให้บริการโรงพยาบาลสนามฯ และได้ด าเนินการท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในและพ้ืนที่โดยรอบ พร้อมทั้งฉีดพ่นยา
ฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ นั้น ยังส่งผลกระทบทางด้าน
จิตใจให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งอาจน าไปสู่โรคซึมเศร้าได้ จึงขอให้ทุกภาคส่วน
ช่วยกันเฝ้าระวัง ติดตาม และดูแลอย่างใกล้ชิด 
 

 อธิการบดี (ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) รายงานให้ที่ประชุมทราบในส่วนของการด าเนินการ
จัดฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
 - บุคลากร ได้ด าเนินการให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว 
 - นักศึกษา ได้ด าเนินการจัดฉีดวัคซีนให้กับนักศึกษาในกลุ่มที่มีความเสี่ยงก่อน ได้แก่ นักศึกษา 
ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงาน สหกิจศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ จะเร่งด าเนินการติดตามไปยังกระทรวง อว.
เพ่ือขอรับการจัดสรรวัคซีนให้นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบจ านวนโดยเร็วที่สุด 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นโครงการที่ช่วยดูแลนักศึกษา ดังนั้นจึงควรมี
การจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะอาจารย์ที่ปรึกษามีความใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด สามารถให้ค าปรึกษา 
แก่นักศึกษาที่มีปัญหาในด้านต่างๆ ได้ 
 - มหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัคซีนให้กับกลุ่มนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับ
การฉีดวัคซีน 
 - ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รับทราบถึงการย้ายสิทธิบัตรทองอย่างทั่วถึง  
เพ่ือผลประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาท่ีจะขอเข้ารับการรักษาตามสิทธิ  

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 – 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 การจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการมีงานท าให้แก่นักศึกษาเม่ือส าเร็จการศึกษา 
        ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ (นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ) ได้เสนอขอให้มหาวิทยาลัยฯ  
ควรด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันนักศึกษาให้สามารถมงีานท าทันทเีมื่อส าเร็จการศึกษา  
ซึ่งผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว จะสามารถน าไปต่อยอดในการแนะแนวการศึกษาต่อได้  
อีกทางหนึ่งด้วย 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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  6.2  แจ้งก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที ่7/2564   
    ฝ่ายเลขานุการฯ ขอแจ้งก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการ

นักศึกษา ครั้งที่ 7/2564  ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา  16.40 น. 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกุล   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

นางดวงใจ  เนตระคเวสนะ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


